



易三仓大学孔子学院

Confucius Institute of Assumption University



รายงานสรุปการทำงาน

ประจำเดือนมกราคม 2561

8

2561

2561



9

2561

2560

2











23

2561

ในวันที่ 23 มกราคม 2561 สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ภายใต้สังกัด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จัดกิจกรรม สัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีนขึ้น โดยมีนายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และนางสุภาพรณัฏ รัตน์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นประธานในการเปิดงานมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 2500 คน

กิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย การเขียนพู่กันจีน วาดรูปด้วยพู่กันจีน ตัดกระดาษพับกระดาษ ศิลปะการชงชาและรำมวยไทเก๊ก ระหว่างดำเนินกิจกรรมผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามัธยม เขต6 นายได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมและให้ความสนใจในด้านการเขียนพู่กันจีนเป็นอย่างยิ่ง โดยได้ทำการเขียนพู่กันจีนด้วยตนเอง นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ได้ให้ความสำคัญและสนใจกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีนมาก นอกจากนักเรียนจะได้มีโอกาสสัมผัสวัฒนธรรมจีนด้วยตนเองแล้ว ในครั้งนี้ยังเป็นการเพิ่มความสามานฉันท์



ระหว่างครูไทยและครูจีนอีกด้วย



ในวันเดียวกัน สมาชิกสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ร่วมบันทึกภาพและวีดิทัศน์ เนื่องในวันตรุษจีน





วันที่ 24 มกราคม 2561

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ จัดกิจกรรมงานวิชาการ ได้เรียนเชิญอาจารย์จากสถาบันของจอมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ไปเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน โดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจาก 9 โรงเรียน จำนวนกว่า 40 คน



วันที่ 25 มกราคม 2561

ผู้รับผิดชอบสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันของโล่อะฝายฉิน เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีนกับสถาบันของจอมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ





วันที่ 26 มกราคม 2561

“ ”

“ ”





由易三仓大学孔子学院举办的泰国汉语教学经验交流会在易三仓大
วิทยาการในการบรรยายในครั้งนี้มี ดร.เชิดชัย เชี่ยวธีรกุล คณบดีคณะเทคโนโลยี
ชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับ ศาสตราจารย์ Wang Min คณบดีเทคโนโลยีชีว
ภาพ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทียนจิน ศาสตราจารย์ Glenn Young
จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย หลังจากบรรยายเสร็จ ได้มีกิจกรรมการแบ่งปัน
ประสบการณ์ภายในกลุ่ม

ก่อนกิจกรรมในช่วงบ่าย คณะได้เยี่ยมชมสถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และได้
สัมพัสกิจกรรมวัฒนธรรมจีนที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ ตัวแทนคณะได้กล่าวขอบคุณ สำนักงาน
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ ที่ได้สนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมดีๆเช่นนี้
เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีชีวภาพทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง





วันที่ 31 มกราคม 2561

วันที่ 30 มกราคม 2561 สถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้จัดกิจกรรม ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสอนภาษาจีน โดยอาจารย์ฝึกสอนชาวจีนจากโรงเรียนภาษาสร้างสรรค์ จำนวน 40 คน

ในกิจกรรม Mr.Zhao Peiqin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ ฝ่ายจีนได้ทำการแนะนำสถาบันขงจื้อ และขอบเขตหน้าที่ อาจารย์ฝึกสอนล้วนให้ความสนใจ และกระตือรือร้นในการสอบถามเกี่ยวกับการสมัครเป็นอาสาสมัครในโครงการ และสอบถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนภาษาจีน แก่นักเรียนไทย





หลังจากจบการประชุม คณะและบุคลากรสถาบันขงจื่อฯ ได้ร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และทางสถาบันฯ ยังได้มอบหนังสือเรียนภาษาจีนจำนวนหนึ่งแก่ Mr. Wang Gang ผู้อำนวยการโรงเรียนภาษาสร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนที่เรียนภาษาจีนได้มีหนังสือประกอบการเรียนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนไทยหันมาสนใจภาษาจีนเพิ่มมากขึ้นด้วย